

## จีนผนึกป่าไม้ไทย แก้ลดตัดพะยูน

ว่าที่อธิบดีกรมป่าไม้เผย รม.จีนไม่สบายใจเป็นประเทศปลายทางลักลอบตัดไม้พะยูนจากไทย เล็งผนึกไทยปฏิบัติการกวาดล้างเข้มข้น ชูผลงานหยุดยั้งการทำลายป่าเวทีผู้แทนลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### ป่าไม้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นายอรรถพล เจริญชันษา ว่าที่อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้เข้าร่วมสัมมนา ณ เมืองฝูเอ้อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม เข้าร่วม มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นการลดปัญหาความยากจนให้ประชาชนในพื้นที่ป่าไม้สำหรับประเทศไทยนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า โดยการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป.) ซึ่งทำให้ในช่วงการบริหารงานของ คสช. สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงที่ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าไปพร้อมๆ กับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า นายอรรถพลกล่าวว่า ประเทศไทย ได้นำเสนอโครงการที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ของรัฐอื่นๆ ได้อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ มีการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินที่ชัดเจนในลักษณะแปลงรวม ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการไม่รวมถึงผู้ที่คือนายทุนและผู้ที่จะเข้ามาบุกเบิกป่าใหม่หลังปี 2557 โครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าให้ดีขึ้น ไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

“2.โครงการจัดการป่าชุมชน ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของตน โดยมีหลักการที่ว่าให้คนที่ดูแลป่าได้ประโยชน์จากการดูแลป่า โครงการจัดการป่าชุมชน ช่วยลดปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้าน โดยผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนในประเทศไทย 1 แห่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้คนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ...เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการป่าชุมชน ” นายอรรถพลกล่าว

นายอรรถพลกล่าวว่า 3.โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ประเทศไทยจึงสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนป่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใน

การปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ และจัดทำระบบการรับรองไม้ (e-Tree) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับเกษตรกรสวนป่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังสนับสนุนกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านกล้า

นายอรรถพลกล่าวว่า ที่สำคัญ ได้มีการหารือนอกรอบ เพื่อหาทางแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้พะยูนที่มีประเทศจีน เป็นประเทศปลายทางที่รับซื้อไม้พวกนี้ เพราะที่ผ่านมาทางรัฐบาลจีนเองก็ไม่สบายใจที่ตกเป็นมือที่สามของการลักลอบค้าไม้มีค่าผิดกฎหมาย จึงทำความเข้าใจกับประเทศไทยในระดับปฏิบัติการว่า เรื่องนี้จะต้องปฏิบัติการเข้มข้นอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดการเรื่องนี้ให้หมดไปโดยเร็ว จะนัดประชุมกันอีกครั้งเร็วๆ นี้ แต่ยังไม่กำหนดว่า จะเป็นที่ประเทศจีน หรือประเทศไทย